



คำประกาศเกียรติคุณ
นายวนัส แต่ไพสิฐพงษ์
ปรัชญาคุณฐิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

นายวนัส แต่ไพสิฐพงษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยซานตา คลารา ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับพระราชทานปรัชญาคุณฐิบัณฑิตกิตติมศักดิ์บริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง และคณะกรรมการของหน่วยงานรัฐอีกหลายแห่ง ได้เริ่มการทำงานที่บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด จากนั้นได้ทำงานให้กับเครือเบทาโกร ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ จนกระทั่งได้รับตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ปัจจุบัน นายวนัส แต่ไพสิฐพงษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล รวมทั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการในหน่วยงานรัฐอีกหลายแห่ง และเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ภายใต้บทบาทการเป็นผู้นำและผู้บริหารของนายวนัส แต่ไพสิฐพงษ์ ทำให้บริษัทมีบทบาทสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับประเทศไทยในสายตาของประชาคมโลก ในด้านอุตสาหกรรมผลิตไก่ สุกร และอาหารสัตว์ ภาพลักษณ์ใหม่นี้คือประเทศไทยกลายเป็นแหล่งผลิตโปรตีนจากเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะเนื้อไก่ และสุกร ที่มีคุณภาพสูง มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ ด้วยการนำระบบการตรวจสอบย้อนกลับมาใช้ในตลอดทั้งกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงผู้บริโภคสุดท้าย เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า S-pure และ Betagro ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เนื้อสัตว์ภายใต้เครื่องหมายการค้านี้สามารถประกันคุณภาพ ความสะอาด และความปลอดภัย รวมถึงความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ในทุกกระบวนการผลิต ภายใต้การบริหารของนายวนัส แต่ไพสิฐพงษ์ ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการผลิตที่ทำให้เกิดความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดยผลักดันให้ทุกภาคส่วนของบริษัทภายใต้เครือเบทาโกรที่มีการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานทุกมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งนโยบายดังกล่าวส่งผลให้บริษัทเป็นต้นแบบสำคัญหนึ่งในอุตสาหกรรมผลิตสัตว์ของประเทศที่ให้ความสำคัญและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้บริษัทใช้กระบวนการของการทำวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น การทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เพื่อศึกษาหาจุดเด่นต่าง ๆ ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค หรือการทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในด้านงานวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในสุกรและในไก่ โดยการดำเนินงานของบริษัทจะมุ่งเน้นความสำคัญที่การพัฒนา และการก้าวเดินไปพร้อม ๆ กันทั้งบริษัท และมีส่วนเกี่ยวข้องรอบด้าน ทั้งที่เป็นลูกค้า คู่ค้า สังคม และชุมชน ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดตั้งโครงการจำนวนมากที่เน้นในการ

พัฒนาความเป็นไปของสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเบทาโกรร่วมสร้างสังคมคนรุ่นใหม่ใส่ใจอาหารปลอดภัย และโครงการพัฒนาชุมชนที่ใช้ model พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (Holistic Area-Based Community Development) ทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษา ๑๑ สถาบัน และหน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชนชั้นนำในพื้นที่ ๑๗ แห่งทั่วประเทศ เป็นต้น ซึ่งโครงการเหล่านี้ล้วนเป็นความพยายามที่บริษัทได้ทำเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

นอกจากด้านการบริหารองค์กรแล้ว นายวันส แต่ไพสิฐพงษ์ ยังให้ความสำคัญกับการร่วมสร้างทรัพยากรบุคคลให้กับประเทศ โดยให้ความสำคัญกับโครงการสหกิจศึกษา มีการจัดตั้งส่วนงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาโดยตรง และมีหน้าที่ในการพัฒนานักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้อย่างเป็นระบบ และจริงจัง นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่น ๆ ที่มีจุดประสงค์เช่นเดียวกัน แต่มุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะกับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา เช่น โครงการทวิภาคี เป็นต้น โดยการให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างเต็มที่กับโครงการสหกิจศึกษาทำให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวนมากได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการและพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จึงอาจเปรียบได้ว่า บริษัทเบทาโกรเป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ที่มีส่วนร่วมอย่างมากในการช่วยสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอย่างต่อเนื่องยาวนานมากกว่า ๒๐ ปี

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า นายวันส แต่ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มีส่วนสำคัญของภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในด้านอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ต่อประชาคมโลก และการทำให้มาตรฐานความปลอดภัยของอาหารในกลุ่มเนื้อสัตว์สูงขึ้น เป็นผู้นำในการยกระดับมาตรฐานการผลิตเนื้อสัตว์ที่ใส่ใจต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำด้านการนำความรู้ การวิจัยนำการผลิตเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็นผู้นำด้านการพัฒนาคน ชุมชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตระหนักในความรู้ความสามารถ ของ นายวันส แต่ไพสิฐพงษ์ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) แก่ นายวันส แต่ไพสิฐพงษ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
